



Hân Hoan Đón Mừng

Năm Toàn Xá

Kính Thánh Giuse

*Tháng 12 - 2020 *** Tháng 12 - 2021*

SẮC LỆNH

BAN CÁC ƠN TOÀN XÁ NHÂN DỊP NĂM ĐẶC BIỆT VỀ THÁNH GIUSE (Penitenciaría Apostólica – Prot. n. 866/20/I)

Ngày 8/12/2020, cùng với việc ĐTC ban hành Tông thư “Patris corde” - Trái tim người cha, ĐTC công bố Năm đặc biệt về Thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này. Sắc lệnh nói rằng: với Năm đặc biệt về Thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), “tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội dẫn thân, bằng những lời cầu nguyện và những việc lành, để với sự giúp đỡ của Thánh Giuse, người đứng đầu Gia đình Nagiarét trên trời, được an ủi và xoa dịu khỏi những đau khổ trong xã hội và của con người, đang gây ra cho thế giới của chúng ta ngày nay”. Đức Thánh Cha công bố “**Năm đặc biệt về thánh Giuse**” Sắc lệnh được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh án Tòa Ân giải Tối cao, và Cha Krzysztof Nykiel, lưu ý rằng: lòng sùng kính đối với Thánh Giuse đã phát triển rộng rãi trong suốt lịch sử của Giáo hội.

Những điều kiện để nhận ơn Toàn xá

Ơn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự Năm đặc biệt về Thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định:

Thứ nhất, Ơn Toàn xá được ban cho những người suy niệm ít nhất là 30 phút kính Lạy Cha, hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm về thánh Giuse.

Thứ hai, những người theo gương thánh Giuse, thực hiện một việc thương xót về thể lý hay thiêng liêng, cũng có thể được nhận Ơn Toàn xá.

Thứ ba, Ôn Toàn xá được ban cho những người đọc kinh Mân Côi trong gia đình và giữa những người đính hôn.

Thứ tư, Ôn Toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin sự chuyển cầu của Người Thợ thành Nazareth, để những người đang tìm công việc có thể tìm được việc làm và để công việc của mọi người được xứng đáng hơn.

Thứ năm, Ôn Toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ đọc kinh cầu thánh Giuse hoặc một kinh Thánh Giuse khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác, để cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và bên ngoài, và cho tất cả các Ki-tô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại được cứu giúp.

Vị thánh hoàn vũ

Để khẳng định lại tính phổ quát của sự bảo trợ của thánh Giuse đối với Giáo hội, ngoài những dịp đã nói ở trên, Tòa Ân giải Tối cao ban Ôn Toàn xá cho các tín hữu sẽ đọc bất kỳ lời cầu nguyện đã được phê chuẩn hợp pháp hoặc làm một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse, đặc biệt là vào các ngày 19 tháng 3 và 1 tháng 5, vào Lễ Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse, vào Chúa Nhật thánh Giuse (theo truyền thống Byzantine), vào ngày 19 hàng tháng và mỗi thứ Tư, ngày theo truyền thống Latinh được dành riêng kính nhớ thánh Giuse.

Đối với người già và bệnh nhân

Sắc lệnh cũng nói rằng trong hoàn cảnh khẩn cấp về sức khỏe, Ôn Toàn xá đặc biệt được ban cho những người cao niên, các bệnh nhân, những người hấp hối và cho tất cả những người vì lý do chính đáng không thể rời khỏi nhà.

Họ được nhận Ôn Toàn xá nếu có lòng xa tránh tội lỗi và với ý định hoàn thành, càng sớm càng tốt, ba điều kiện thông thường và thực hiện một việc đạo đức để tôn kính thánh

Giuse, nguồn an ủi người bệnh và Đấng bảo trợ sự chết lành, dâng lên Thiên Chúa những đau đớn và khó chịu trong cuộc sống của họ với lòng tin tưởng.

Vai trò của các linh mục

Cuối cùng sắc lệnh yêu cầu các linh mục tạo cơ hội thuận tiện, sẵn sàng và quảng đại cử hành bí tích giải tội và trao Mình Thánh cho các bệnh nhân. (CSR_9070_2020).

Hồng Thủy - Vatican News (08/12/2020)

LỜI DẪN

Thưa các bạn,

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, nhìn lên Thánh Gia, đặc biệt trong Năm Thánh Giuse (8.12.2020 – 8.12.2021) này.

Vì nhu cầu thiêng liêng cho các thầy, tôi quyết định dọn tập Những Bài Suy Niệm Trong Năm Đặc Biệt Về Thánh Giuse, dựa theo Tông Thư Patris Corde, mà thiết nghĩ, mọi người đều có thể sử dụng cách ích lợi.

Bộ cục tập sách gồm: 7 chủ đề Tông Thư gợi ý; tôi thêm 5 chủ đề cho đủ 12 tháng; và 3 chủ đề dịp lễ Thánh Gia, 19.3 và 1.5. Phần Phụ Lục ứng dụng để hưởng Ôn Toàn Xá.

Cách sử dụng tài liệu:

- Tập trung tư tưởng, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.*
- Đọc phần Dẫn Ý (phần lớn trích từ Tông Thư).*
- Dành nhiều giờ ở phần Gợi Ý Suy Niệm.*
- Đưa ra quyết tâm sau giờ suy niệm. Nên viết ra để thêm xác tín, theo dõi và tổng kết vào cuối năm kính Thánh Giuse.*
- Cám ơn Chúa và xin ơn với Thánh Giuse.*

Chúc các bạn thêm lòng kính mến Thánh Cả và được Thánh Cả cầu bầu che chở.

*Giáng Sinh 2020
Lm. Giuse Trần Đình Thụy*

Tuần Cử Nhật Thánh Giuse

Xin theo thứ tự:

1. Kinh dọn mình.

Lạy Thánh cả Giuse, là Đấng phù hộ mạnh mẽ trước toà Chúa, là Cha nhân hiền của chúng con, người con thảo hiếu trung thành của Cha, quả quyết không bao giờ khấn cầu Cha mà vô hiệu. Vì vậy trong tuần cử nhật này, chúng con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Cha. Xin Cha cầu bầu cho chúng con trước toà Chúa Giêsu, là Đấng xưa kia Cha đã nhiệt thành bảo hộ, Đấng mà chẳng nề trọng kính vâng lời Cha, như một người con thảo. Amen.

2. Đọc một bài suy niệm.

(Bài 1 - Trang 7)

3. Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh.

4. Kinh cầu Thánh Giuse.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con,

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là ĐCT thật

(Thương xót chúng con)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là ĐCT thật,

Đức Chúa Thánh Thần là ĐCT thật,

Ba Ngôi cũng là một ĐCT.

Rất thánh Đức Bà Maria

(Câu cho chúng con – Câu nào cũng thừa như vậy)

Ông Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít.

Ông Thánh Giuse là sự sáng các thánh tổ tông.

Ông Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng
trình.

Ông Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.

Ông Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia thất xưa.

Ông Thánh Giuse Gồm no mọi nhân đức.

Ông Thánh Giuse Cực thanh cực tịnh.

Ông Thánh Giuse Cực khôn cực ngoan.

Ông Thánh Giuse Vững vàng mạnh mẽ.

Ông Thánh Giuse Chịu luy mọi đắng.

Ông Thánh Giuse Rất trung tín thật thà.

Ông Thánh Giuse là Gương nhân đức nhin nhục.

Ông Thánh Giuse Yêu chuộng sự khó khăn.

Ông Thánh Giuse Làm cho sáng danh gia đạo.

Ông Thánh Giuse Nâng đỡ kẻ giữ mình đồng trình.

Ông Thánh Giuse An ủi kẻ mắc gian nan.

Ông Thánh Giuse Là bôn mạng kẻ mong sinh thì.

Ông Thánh Giuse Làm cho qui thần kinh khiếp.

Ông Thánh Giuse làm Quan thầy bào chữa Hội thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa thương xót chúng con.

- Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa
- Cùng quản cai gia nghiệp Chúa.

5. Hát một bài về Thánh Cả Giuse

Giuse Trong Xóm Nhỏ Khó Nghèo

Phạm Đình Nhu – Nguyễn Khắc Tuần

Điệp khúc

Giu-se trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Na-za-rét
Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình
cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

Phiên khúc

1. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình biết nêu gương
sáng chôn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng
vui vững tay đưa thuyền qua sóng đời.
2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình sống vui
trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ
đầu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều.
3. Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời biết noi gương mến
Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn được màu hoa thánh ân
xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần.

Các Bài Suy Niệm

Ngày Thứ Nhất

(Một người đọc)

Ta hãy suy: Thế lực Thánh Cả Giuse khiến ta tôn sùng Ngài.
Muốn hiểu thế lực của Ngài, ta hãy xem Thánh Gia xưa tại
Nagiaret. Nơi đây, có Ngôi Thiên Chúa mặc lốt Hài
Nhi...Nơi đây, có các thiên thần cung kính run sợ, sấp mặt
xuống không dám nhìn dung nhan Chúa...Nơi đây có Đức
Maria, Nữ Vương trời đất, là kiệt tác của tay Đấng toàn
năng, là Nữ Đòng trinh trên hết các kẻ đòng trinh, cũng là
Đấng ban phát mọi điều đẹp lòng Chúa.

Chẳng phải chỉ có Chúa Giêsu và Đức Mẹ ở đây, song còn
có một gia trưởng điều khiển mọi việc cửa nhà cách vô cùng
đằm ấm. Chúa Giêsu đã tỏ dạ yêu thương và hết lòng vâng
phục Ngài. Một gia trưởng có nhiệm vụ giữ gìn, nâng đỡ,
dưỡng nuôi Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ bằng việc làm vất vả.

Một gia trưởng đã làm phận sự cao hơn phận sự các đấng tiên tri. Gia trưởng đó chính là Thánh Cả Giuse. Còn danh vọng nào sánh cho bằng! Chúc cao cả ấy giục ta phải tôn kính Ngài hết dạ.

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa, xin ghé mắt thương xem các gia đình chúng con. Hãy đưa tay mạnh mẽ hộ vực chở che, và cầu cùng Chúa xuống ơn cho gia đình chúng con, được trung thành cùng Chúa và Hội thánh chẳng lỗi đạo. Lại cho mọi người trong gia đình chúng con bình an, thuận hoà, nhất là sau này được sum họp cùng nhau trên cõi hằng sống.

Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Hai *(Một người đọc)*

Ta hãy suy: Các nhân đức Thánh Cả Giuse khiến ta sốt sắng tôn sùng Ngài. Thánh Giuse có đủ mọi nhân đức mà Ngài đã thực hiện cách phi thường, xứng với một vị Đại Thánh, phúc âm đã khen Ngài là đấng công bình chính trực, nghĩa là nên thánh nên lành, đầy đủ mọi công nghiệp phúc đức. Sứ mạng siêu phàm Thiên Chúa trao phó cho Ngài là làm chủ Thánh gia, làm Cha Đồng Trinh Chúa Con và Bạn Trăm năm Đức Mẹ. Chúc vụ Ngài càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Ngài càng nhiều. Đã vậy, sự tiếp xúc thân mật hằng ngày với Chúa Con và Đức Mẹ lại là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Ngài. Linh hồn Thánh Cả là một kỳ công của ân sủng và đạo hạnh.

Ai kể cho xiết, ai khen ngợi cho cùng. Đức tin mạng mẽ nhanh nhẹn của Thánh nhân, khi gặp cơn gian nan thử thách? Đức Trông cậy của Ngài không bờ bến hằng thuận theo ý Chúa an bài. Đức Phục tùng mau kíp kiên trì, khi có lệnh trời ban xuống. Đức Cần mẫn, siêng năng, không hề vất vả, ưa sống cần lao, ham mê hoạt động.

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh Cả Giuse rất trung thành vâng theo ơn Chúa Thánh Thần, xin cầu cho chúng con được biết thánh ý Chúa phân định phải chọn bậc sống nào. Xin chớ để chúng con lầm lạc trong việc quan trọng nhất đời chúng con, bây giờ và mai hậu. Lại xin cho con cái vâng theo ý Chúa, quý trọng bậc sống mình, và giữ các nhân đức xứng hợp.

Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nêu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Ba *(Một người đọc)*

Ta hãy suy: Về đức Khiêm nhượng, khó nghèo và tinh thần cầu nguyện của Thánh Giuse. Trong các nhân đức thánh Cả, ta hãy chiêm ngưỡng Đức Khiêm nhượng của Ngài. Là con vua Đavít, Ngài chẳng nề vất vả làm nghề thợ mộc mà sinh sống. Giữ hai kho báu bởi trời là Chúa Con và Đức Mẹ, Ngài vẫn thình lặng khiêm nhượng, không hề mở miệng khoe khoang. Ngài đã học được cùng Hai Đấng sự khiêm nhượng và lòng yêu chuộng đời sống ẩn dật. Ai nói cho cùng, Ngài ham chuộng làm việc trong cảnh khó nghèo, mà Ngài đã biến thành Phúc âm thứ nhất của Tin mừng? Ai suy cho thấu, đời sống cầu nguyện thân mật của Ngài với Chúa Giêsu và Đức Mẹ? Ngót ba mươi năm trường, ngày đêm, Ngài hằng chung

sống với Hai Đấng ăn chung một bàn, làm chung một việc, chỉ lo lắng cho Hai Đấng, và Hai Đấng cũng lo lắng cho Ngài cách vô cùng hoàn hảo. Đẹp đẽ thay, sốt mến thay, cảnh Thánh Cả cầu nguyện chung cùng Chúa Con và Đức Mẹ! Lòng Ngài tràn ngập ơn phước ngàn nào! Ai mà chẳng ước ao số phận Thánh Cả? Chính vì thế, những linh hồn yêu mến đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện đều chọn Ngài làm gương mẫu và bản mạng.

Lời nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng hộ vực Chúa Giêsu và Đức Mẹ, con xin gửi gắm nơi Thánh Cả các thiếu nhi và thiếu nữ công giáo. Xin khắng phù hộ giữ gìn những tâm lòng trong trắng khỏi mọi hiểm nguy, cùng thúc giục giới trẻ dạn dàng yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Cả, để được ơn nâng đỡ đời này và hạnh phúc vô cùng đời sau. Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bản phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Tư *(Một người đọc)*

Ta hãy suy: Về Đức Trinh Khiết của Thánh Cả Giuse. Chỉ có thiên thần bởi trời xuống mới ca ngợi đức Trinh bạch của Thánh Cả cho xứng được. Để có một quan niệm về sự trong trắng tuyệt vời của Ngài, ta nên nhớ lại vì danh nghĩa và mục đích nào, Thiên Chúa đã đặt Ngài bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Trong tất cả loài người, qua muôn thế hệ, Thánh Cả Giuse được kén chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria, là Đấng trong sạch hơn chín phẩm Thiên Thần, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là Từ Mẫu của Ngôi Lời Nhập thể.

Với danh nghĩa ấy, Ngài đã thương yêu, hộ vực Bà, và bảo toàn danh thơm tiếng tốt cho Bà trước mặt thiên hạ.

Ôi, trinh khiết thay, tâm hồn Ngài trong trắng như thiên thần đã toả nức mùi hương thơm ngào ngạt! Dịu ngọt thay, mùi vị Đức đồng trinh toát ra bởi ngực Thánh Cả, nơi mà Chúa Hải Nhi bao lần đã ngủ lịm êm đềm! Trong sạch thay, tay Ngài đã bồng bế Chúa Con và giúp đỡ Đức Mẹ! Ôi, ai đã hiểu thấu lòng trinh khiết vẹn tuyền Thánh Cả! Ai ca tụng cho cùng? Ai kể cho xiết những ơn lành Ngài xin được nơi Chúa cho những linh hồn muốn theo gương trinh khiết của Ngài!

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh Cả Giuse phước lộc, là Cha Chúa Giêsu và bạn Trinh khiết Đức Mẹ, xin hãy làm Đấng bảo trợ con. Xin lấy dây tình thân ái của Ngài đối với Hai Đấng mà ràng buộc lấy con! Từ đây, tấm lòng rất nhân lành, rất trong sạch của Ngài sẽ nên chôn con ẩn dật trước mọi nguy nan cám dỗ. Qua Thánh Cả, con đến cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Và theo gương Hai Đấng, con sẽ kính yêu Thánh Cả trọn Đời.

Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nêu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Năm (Một người đọc)

Ta hãy suy: Về sự kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ nơi Thánh Cả Giuse. Lạ lùng thay, thắm thiết thay, mối tình Thánh Cả dành cho Chúa Hải Nhi! Đó là mối tình của Cha hiền dành cho người Con duy nhất, đẹp đẽ, khôn ngoan. Cũng là mối tình của con thảo dâng lên Chúa cả cao sang, toàn năng, nhân hậu. Yêu Con cũng là mến Chúa, mến Chúa cũng là yêu Con. Tự nhiên và ân sủng đã phối hợp cách lạ

lòng nơi tình yêu ấy! Khi Cha trên trời muốn ban cho Con Ngài một người cha dưới thế, thì lẽ tất nhiên phải phú vào lòng ông một tình phụ tử xác thực, sâu sắc, chân thành. Thiên Chúa đã ban tình yêu của chính mình cho Thánh Cả, cũng như đã ban cho Thánh Mẫu, tuy mức độ khác nhau, để hai Đấng làm cha, làm mẹ Con Ngài.

Biết bao lần, lòng Thánh Cả chẳng hùng cháy, khi chiêm ngưỡng Hải Nhi mũm mĩm, trắng hồng nằm trên mớ cỏ xanh? Hoặc khi bông Hải Nhi áp ủ trên lòng ngực? Còn cái vui nào hơn cái vui thấy Hải Nhi, theo dòng năm tháng, “cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta” Đấng đem lửa xuống thế gian mà chẳng khởi sự đốt lên trong lòng cha mình sao? Đồng thời, Thánh Cả cũng dành cho Mẹ Maria mỗi tình yêu thắm thiết trong đượm nhuần cung kính xứng vị Mẹ Thiên Chúa. Càng chung sống, Ngài càng cảm mến không khí thanh sáng trong gia đình do Mẹ tạo nên bởi đức hạnh và ân sủng dạt dào.

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh Cả Giuse no đầy vinh phước, vì tình thương yêu mặn nồng của ba Đấng khi còn ở thế gian, xin Ngài kháng giúp con nên thánh thiện. Xin Ngài hãy làm linh hướng và kiểu mẫu cho tất cả các linh hồn ái mộ đàng trọn lành và tình mến Chúa. Lạy Đấng được vinh phước thông hiểu đàng trọn lành: Mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ trước tiên, xin hãy giúp con được yêu mến cho thực, để chung cùng Thánh Cả và nhờ Thánh Cả, con biết yêu Đức Mẹ hầu gặp Chúa Giêsu, mà kính mến Ngài muôn đời. Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bản phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Sáu (Một người đọc)

Ta hãy suy: Về thế lực Thánh Cả cầu bầu cho kẻ tôn kính Ngài. Muốn biết thế lực Thánh Cả trên thiên đàng ngày nay, không gì bằng nhớ lại công việc Ngài đã làm xưa trong Nhà Nagiaret. Nơi đây, vì phận sự gia trưởng, Ngài đã xếp đặt mọi công việc cho Đức Mẹ và Chúa Con. Ngót ba mươi năm trường, hai Đấng đã lấy làm hạnh phúc được vâng lời Ngài trọn vẹn, chẳng lấy chi làm sung sướng cho bằng làm vừa lòng đẹp ý Ngài luôn. Ấy là thế lực Ngài ở trần gian; huớng chi trên Thiên đàng, quyền uy Ngài còn lớn hơn gấp bội. Có lẽ nào trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu và Đức Mẹ lại phai lạt lòng yêu mến đối với Ngài? Tất nhiên lời cầu nguyện của Ngài phải mạnh thế dường nào. Đấng Cứu Thế vừa thấy đôi tay, suốt ba mươi năm đã làm lưng vất vả để nuôi mình, rày chấp lại van xin thì cảm lòng sao chẳng mau kíp ban ơn.

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh Cả Giuse, con xin Ngài dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên toà cao sang Chúa Giêsu, Đấng xưa đã khăng làm Con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Têrêsa đã quả quyết: không lần nào ngài xin sự gì với Thánh Cả mà không được. Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác mình và mọi người thân thuộc trong tay nhân từ Thánh Cả, xin Ngài gìn giữ chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng lên Thánh Cả nguyện vọng của những người ốm đau bệnh tật, sầu khổ gian truân, để họ được an ủi cứu chữa. Sau hết, xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi gian truân và lợi dụng mọi con thử thách để nên thánh.

Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nêu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu

Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bốn phận,
và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Bảy *(Một người đọc)*

Ta hãy suy: Về gương Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh
tôn sùng Thánh Cả Giuse. Chính Chúa Giêsu là thầy dạy đầu
tiên và mẫu gương cao trọng về sự tôn sùng Thánh Cả. Có lẽ
nào ta không kính mến Đấng mà Chúa đã quý yêu hết lòng?
Có lẽ nào ta chẳng cậy trông Đấng mà trót đời Chúa đã gửi
tấm thân ngài ngọc? Làm sao ta lại không đặt hết tin tưởng
vào lời cầu nguyện của Đấng, mà xưa Chúa vâng lời như con
thảo? Đức Mẹ cũng đồng tình với Chúa Con mà dạy ta kính
tôn Thánh Cả. Ngoài Chúa Giêsu, Đức Mẹ chẳng hề quý
mến ai hơn bạn trăm năm thanh tịnh của mình, ngày ngày
sống chung thân thiết, bữa bữa giúp đỡ tận tình, lưỡi nào nói
được! Ngày nay, trên trời, Đức Mẹ muốn làm hiển vinh
Thánh Cả, nên thường chuyển thông nhiều ân phước xuống
những kẻ nhiệt thành kính tôn Ngài.

Giáo hội, là Thánh gia mở rộng, Thánh gia nối dài, cũng
nhiệt liệt tôn sùng Thánh Cả. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng
Piô IX, trước những ưu tư thời đại, muốn phó mình và giáo
hữu trong tay Thánh Cả hộ phù, đã tôn Ngài làm quan thầy
toàn thể Giáo hội, và truyền dạy hằng năm phải mừng lễ
trọng thể kính Ngài. Càng ngày ta càng nhận thấy: vinh
quang Ngài chiếu dãi, nhân đức Ngài sáng ngời, lời cầu Ngài
vạn năng, sự can thiệp Ngài mạnh thế. Và lòng sùng mộ của
mọi tầng lớp trong Giáo hội quy về Thánh Cả, như về một vị
cha già vô cùng phúc hậu.

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Đấng bảo trợ rất mạnh thế của Hội thánh, con xin phó
thác cho Ngài mọi nhu cầu của Hội thánh, là Mẹ chúng con.
Xin hộ vực Đức Giáo Hoàng và hàng Giám mục. Xin cho

các Linh mục, các tu sĩ được trau dồi mọi nhân đức xứng bậc, cùng nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn. Xin phù hộ các giáo hữu, nâng đỡ người lành, cải thiện người ác, hướng dẫn lương dân tìm về Nhà Cha. Xin cứu vớt các linh hồn nơi luyện ngục, hãy làm tê liệt các mưu chước quỷ ma. Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Tám *(Một người đọc)*

Ta hãy suy: Về Lòng Nhân hậu của Thánh cả Giuse đối với đoàn con kính mến Ngài. Giuse là người công chính, đáng thánh thiện tuyệt vời. Ngài thuộc về khởi nguyên đạo thánh. Ngài là hiền phụ Chúa Giêsu. Chính Chúa đã nhìn nhận Ngài là cha, từng phục Ngài mọi đàng, và thánh hoá Ngài qua bao năm chung sống. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh Ngài bông Áu Chúa trên tay, hoặc dặt đi lẫm chẫm bên mình? Sứ mạng Ngài là làm Thiên Thần hộ thủ của Áu Chúa. Thánh Cả là hiền phụ Đức Mẹ, mà trót đời Ngài hết dạ yêu thương, một lòng kính ái. Nhân đức Ngài lấp lánh như sao sáng trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu tôn trọng Ngài, và coi lời cầu nguyện của Ngài như một mệnh lệnh. Tuy cao xa mà Ngài lại rất gần gũi, rất thông cảm nỗi niềm con cái, sẵn sàng ra tay cứu giúp. Sinh thời, Ngài đã trải qua cảnh phù trầm nhân thế, nếm đủ mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái. Trẻ nhỏ Ngài thương yêu, bậc già Ngài săn sóc, chuyện gia đình Ngài giúp đỡ, việc Giáo hội Ngài lo toan. Nhất là trong đời sống hằng ngày, giữa những thử thách thường xuyên, sự can thiệp của Ngài mau mắn, hữu hiệu. Thánh Cả là cha hiền, con cái đến gõ cửa lúc nào cũng sẵn sàng.

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh cả Giuse là Cha nhân hậu, xin cho chúng con được cảm thấy sự săn sóc kín nhiệm, nhưng vô cùng chu đáo của cha. Chúng con ước nguyện cho sự tôn sùng cha được mở rộng khơi sâu, để Thiên Chúa được hiển vinh, các linh hồn được hạnh phúc. Chớ gì những ai kính mến Chúa Giêsu và Mẹ thánh Ngải, thì cũng biết tôn sùng Cha nữa.

Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.

Ngày Thứ Chín *(Một người đọc)*

Ta hãy suy: Về những ơn ích do lòng sùng kính thánh Giuse. Nói về ơn ích vô vàn, vô số, phần xác, phần hồn do sự cầu bầu của Thánh Cả từ xưa đến nay, tưởng không gì bằng nại đến kinh nghiệm sống của các thánh. Thánh Têrêsa Avila đáng kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh Cả, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động. Lập được 17 Đan viện Cát minh, bà đã dâng kính Thánh Cả 13 nhà. Trong tác phẩm của bà, bà đều nói đến những ơn lạ Thánh Cả đã xin cùng Chúa cho bà và tu hội. Bà viết: “Tôi không lần nào xin sự gì cùng Thánh Cả mà không được. Dường như Thiên Chúa ban cho các thánh giúp ta việc này việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết, Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem”.

Mẹ đáng kính Maria Agreda trong tác phẩm thời danh của bà nhan đề: “Thành trì Thiên chúa”, đã chép những dòng sau đây: “Sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse thực là mạnh thế, để giúp ta giữ được trong sạch, gỡ mình khỏi tội lỗi, thêm lòng

kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi quỷ ma cám dỗ, được sức khoẻ phần xác cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn.”

Lời cầu nguyện (Cộng đoàn)

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con.

Lại nữa, lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển, nêu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu Nhật này. Lại xin cho chúng con trung thành với bổn phận, và sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.



- *An ủi các em mù lòa*
- *Vực dậy người khuyết tật*
 - *Cứu vớt thai nhi*
- *Nuôi dưỡng kẻ mồ côi*

Những Bài Suy Niệm Trong Năm Đặc Biệt Về Thánh Giuse

LỄ THÁNH GIA (Chúa Nhật 27.12.2020)

Gia đình là tế bào của xã hội. Cảnh vô gia cư, đám trẻ mồ côi gây đau lòng cho chúng ta. Những gia đình tan vỡ gây bao đau thương cho xã hội. Nhìn mái ấm Thánh Gia, chúng ta học được rất nhiều điều.

I. Phần Dẫn Ý

1 Mái ấm Nagiarét

Sau khi định cư tại Nagiarét, Thánh Giuse đã xây dựng một xưởng thợ mộc, hằng ngày cần mẫn và cật lực làm việc không chút ngơi tay để tạo điều kiện nuôi sống Thánh Gia,

Đức Maria và Hài Nhi Giêsu, Đấng Cứu Thế của cả nhân loại. Chính Ngài đã ban cho mọi loài tạo vật sự sống và lương thực hằng ngày. Còn Đức Maria thì lo mọi công việc nội trợ và săn sóc Hài Nhi Giêsu vô cùng đáng yêu của cả gia đình.

2 Đau buồn vì lạc mất Chúa

Khi Hài Nhi Giêsu được mười hai tuổi tròn, Ngài đã cùng Dưỡng Phụ và Mẹ Ngài trở về lên Thành Thánh để mừng lễ Vượt Qua, đúng như Luật Chúa dạy. Hằng năm, mỗi tín hữu Do Thái đều phải hành hương lên Giêrusalem mừng lễ (x. St 23, 14-15; Đnl 16, 1-2).

Thánh Gia Nagiarét cùng bước vào Đền Thánh Thiên Chúa với tất cả lòng tôn kính và dâng lên các lễ vật đã mang theo, đúng như Luật dạy.

Tuần lễ Vượt Qua tại Giêrusalem xong, mọi khách hành hương lại lên đường trở về quê hương mình, theo hàng ngũ và trật tự đã được quy định là: đàn ông đi với đàn ông, phụ nữ đi với phụ nữ và thanh thiếu niên đi với nhau

Riêng Thánh Giuse thì cứ đinh ninh là Con Trẻ Giêsu cùng đi với Mẹ; trái lại, Đức Maria lại nghĩ là Con Trẻ Giêsu cùng về với cha mình.

Sau một ngày đường, khi mọi thành viên các gia đình cùng gặp lại nhau đề vào quán trọ nghỉ đêm, Thánh Giuse và Đức Maria đã vô cùng kinh hoàng và sợ hãi, vì không tìm thấy Con Trẻ Giêsu trong bất cứ đoàn thể nào cả.

3 Niềm vui gặp lại và trở về ...

Mãi cho tới ngày thứ ba, khi hai ông bà đánh liều bước vào tiền sảnh Đền Thờ để tìm, may ra còn chút hy vọng mong manh cuối cùng gặp lại con. Thật không sai. Kia, Con Trẻ Giêsu đang ngồi giữa các thầy Kinh Sư và Luật Sĩ.

Đức Maria cũng đã tìm cách tự làm vơi nhẹ những nỗi lo lắng phiền muộn của lòng mình từ ba ngày qua, nên bà nói cùng con: “Con ơi, sao con đã cư xử với cha mẹ như thế, là con ở lại nơi đây mà không báo trước cho cha mẹ biết để khỏi lo. Con thấy không, cha và mẹ đã rất lo lắng tìm con?” (x. Lc 2,48).

Trước tâm tình lo lắng thấm đẫm tình yêu thương của cha mẹ, Con Trẻ Giêsu đã dịu dàng trả lời các ngài với tất cả lòng kính trọng và biết ơn:

“Tại sao cha mẹ lại quá lo lắng và đau khổ đi tìm con như vậy, tại sao vì con mà cha mẹ lại quá bất an như thế? Cha mẹ đã biết rõ, vì sứ mệnh cao cả được giao phó là cứu chuộc

nhân loại, nên trong mọi sự con phải chu toàn thánh ý của Cha con trên trời” (x. Lc 2,49).

Thánh Giuse và Đức Maria đã tin một cách chắc chắn ngay những lời Con Trẻ Giêsu vừa nói, mặc dù cả hai ông bà đều chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của những lời nói ấy.

Con Trẻ Giêsu lại theo cha mẹ trở về cảnh sống đơn sơ thẳm lặng trong mái ấm gia đình ở Nagiarét và đã vâng phục các ngài trong mọi sự (x. Lc 2,51).

(Nguyễn Hữu Thy, Thánh Giuse, Người Tôi Trung Của Thiên Chúa, Tr. 43).

II. Phần Gợi Ý Suy Niệm

1. “Thánh Giuse không ngại tay nuôi sống Thánh gia. Đức Maria lo mọi công việc nội trợ. Hai Nhi Giêsu vô cùng đáng yêu”. Hình ảnh gia đình thật hạnh phúc khi các thành phần biết quan tâm và hết tình lo cho nhau. Bạn hãy nhớ đến giọt mồ hôi của cha, lo âu của mẹ và cố gắng sống cho “đáng yêu” trước mặt Chúa và trước mặt mọi người.

2. “Thánh Giuse và Đức Maria đã vô cùng kinh hoàng và sợ hãi, vì không tìm thấy con trẻ Giêsu trong bất cứ đoàn thể nào”. Kinh hoàng và sợ hãi vì hai Ngài thất lạc người con cực kỳ đáng yêu. Hãy cầu nguyện cho những bậc làm cha mẹ biết luôn quan tâm dạy dỗ con cái cho phải đạo.

3. “Con Trẻ Giêsu lại theo cha mẹ trở về cảnh sống đơn sơ thẳm lặng trong mái ấm gia đình ở Nagiarét và đã vâng phục các ngài trong mọi sự”. Cầu nguyện cho chính bạn trở thành người con xứng đáng và cầu nguyện cho những người con biết thảo hiếu, đạo đức chăm ngoan. Đó là cách tạ ơn Chúa và cảm ơn những bậc sinh thành: “Hoa thơm, thơm lạ, thơm lòng. Thơm cây, thơm rễ, người trồng cũng thơm...!”

MỘT NGƯỜI CHA YÊU THƯƠNG (Thứ Tư 03/03/2021)

Nhìn kỹ cuộc đời trần gian của Thánh Cả, nhất là khía cạnh chu toàn nhiệm vụ chủ hộ tại Thánh Gia, chúng ta thấy Ngài là một người cha yêu thương đáng cho chúng ta học theo.

I. Phân Dẫn Ý: Một Người Cha Yêu Thương

1 Vai trò người Cha trong gia đình Thánh Gia (trong nhiệm vụ cứu độ)

Sự vĩ đại của Thánh Giuse ở chỗ ngài là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha của Chúa Giêsu. Như thế, theo lời Thánh Gioan Kim khẩu, Thánh Giuse đã tự đặt mình “phục vụ toàn bộ kế hoạch cứu rỗi”.

Thánh Phaolô VI đã chỉ ra rằng Thánh Giuse đã thể hiện một cách cụ thể vai trò làm cha của mình “bằng cách biến cuộc đời mình trở thành của lễ hy sinh phục vụ mầu nhiệm nhập thể cùng với sứ vụ cứu thế. Thánh Giuse dùng quyền hạn hợp pháp của mình đối với Thánh Gia để cống hiến hết mình cho các ngài trong cuộc sống và công việc của mình. Ngài đã biến ơn gọi sống tình yêu gia đình của phạm nhân thành sự dâng hiến siêu phàm chính mình, trái tim và tất cả khả năng của mình, một tình yêu được dành để phục vụ Đấng Mêsia đang lớn lên trong mái ấm của ngài”.

2 Yêu mến, tôn kính Thánh Giuse như người Cha

Vì vai trò của ngài trong lịch sử cứu độ, Thánh Giuse luôn được các Kitô hữu tôn kính là cha. Điều này được thể hiện qua vô số nhà thờ dâng kính ngài trên khắp thế giới, nhiều học viện tôn giáo, hội đoàn và các nhóm lấy cảm hứng từ linh đạo của Thánh Giuse và mang tên ngài, cùng với nhiều cách bày tỏ lòng đạo đức truyền thống cũng tôn vinh ngài. Vô số các thánh nam nữ đã rất sùng kính ngài. Trong số đó

có Thánh Têrêsa Avila, đã chọn Thánh Giuse làm đấng bên vực và cầu thay cho mình, đã thường xuyên đến với ngài và bất cứ ơn nào xin với Thánh Giuse đều được toại nguyện. Được khích lệ bởi kinh nghiệm của chính mình, Thánh Têrêsa còn thuyết phục những người khác cũng vun trồng lòng sùng kính đối với Thánh Giuse.

Sách kinh nào cũng có những kinh cầu nguyện với Thánh Giuse. Có những kinh đặc biệt cầu cùng Thánh Giuse vào các ngày thứ Tư và nhất là trong tháng Ba, theo truyền thống được dành để kính Thánh Giuse.

3 “Hãy đến cùng Giuse”

Lòng tin thác của mọi người vào Thánh Giuse được thể hiện trong câu “Hãy đến cùng Giuse”, gọi lại nạn đói ở Ai Cập, khi người Ai Cập xin Pharaô cho họ bánh ăn. Ông trả lời: “Hãy đến cùng Giuse; và hãy làm những gì ông ấy bảo” (St 41,55). Pharaô muốn nói đến Giuse, con của Giacob, là người đã bị anh em mình bán làm nô lệ do lòng ghen tị (x. St 37,11-28) và là người – theo lời Kinh thánh – sau đó trở thành phó vương Ai Cập (x. St 41,41-44).

Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít (x. Mt 1, 16-20), là cội rễ mà từ đó Chúa Giêsu sẽ sinh ra theo lời hứa đã được tiên tri Nathan báo cho Đavít (x. 2 Sm 7), và là bạn trăm năm của Đức Maria Nazareth, như thế Thánh Giuse tượng trưng cho mối liên hệ giữa Cựu ước và Tân ước.

*(Trích Tông Thư Patris Corde,
Bản dịch của HDGM - Việt Nam)*

II. Gợi Ý Suy Niệm

1 Thánh Giuse chu toàn sứ vụ

“Sự vĩ đại của Thánh Giuse ở chỗ ngài là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha của Chúa Giêsu. Như thế, theo lời Thánh Gioan Kim khẩu, Thánh Giuse đã tự đặt mình phục vụ toàn bộ kế hoạch cứu rỗi”. Sống đời gia đình hoặc sống đời tận hiến, chúng ta đã xác định vị trí rõ ràng của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho ta và dành cho mọi người qua ta?

2 Thánh Giuse luôn được các Kitô hữu tôn kính là Cha

Chúng ta vẫn “tỏ ra” sùng kính và còn “giảng dạy” người ta sùng kính Thánh Giuse. Nhưng thật sự: Thánh Giuse có chỗ đứng nào sinh động trong đời sống của ta; hay sự sùng kính Ngài mới chỉ là lý thuyết, ước vọng?

3 “Hãy đến cùng Giuse; Ite ad Joseph” (St 41, 55)

Nói về Giuse bên Ai Cập, con ông Giacob. Còn Thánh Giuse của chúng ta cũng thuộc dòng dõi Đavit ... Tân Ước. Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này. Dứt khoát từ nay, hãy chạy đến với Thánh Giuse là người Cha yêu thương và “chúng con trao phó nơi cha vụ khó khăn này”.

THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA (Thứ Sáu 19/03/2021)

Trong chương trình cứu độ của Chúa, Thánh Giuse đóng vai là chồng cô Maria và là cha của Hài Nhi Giêsu theo pháp lý. Đích thực Ngài là bạn đồng trình của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Giuse đã đón nhận và chu toàn nhiệm vụ đó một cách tuyệt vời.

I. Phần Dẫn Ý

1 Giuse chồng Bà Maria và là Cha Chúa Giêsu theo pháp lý

Theo trình thuật của Tân Ước thì trước mặt xã hội Thánh Cả Giuse thực sự là thân phụ Chúa Giêsu (Ga 1, 45b). Nhưng Kinh Thánh Tân Ước cũng đã khẳng định rõ ràng Thánh Cả Giuse chỉ là thân phụ Chúa Giêsu trên phương diện pháp lý, tức chỉ là dưỡng phụ mà thôi (x. Mt 1,18; Lc 1,35), chứ không phải cha ruột, vì Đức Trinh Nữ Maria cư mang Chúa Giêsu là do quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không phải do Thánh Cả Giuse hay do bất cứ một nam nhân nào khác. Đây là cơ sở vững chắc cho giáo huấn của Giáo Hội về đức đồng trinh của Mẹ Maria, và cả của Thánh Cả Giuse nữa.

2 Giuse bạn Maria “trọn đời đồng trinh”

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, trọn đời đồng trinh: Đồng trinh trước khi sinh con, đồng trinh khi sinh con và đồng trinh sau khi sinh con. Đứng đầu những người bênh vực quan điểm “Đức Mẹ trọn đời đồng trinh” này là thánh Ignatiô thành Antiokia thuộc thế kỷ II, Giám mục và là một nhà thần học thời danh của Kitô giáo vào thời bấy giờ. Thánh Ignatiô thành Antiokia là người đầu tiên minh chứng và bênh vực quan điểm “Mẹ Maria trọn đời đồng trinh”.

Tiếp đến là thánh Tử đạo Justinô (100-165), Giáo Phụ và triết gia Kitô giáo thời danh vào thế kỷ thứ II, cũng mạnh mẽ lên tiếng bênh vực quan điểm “Mẹ Maria trọn đời đồng trinh”. Trong tác phẩm minh giáo nổi danh của ngài với tựa đề “Đối thoại với ông Tryphon, tín hữu Do Thái”, xuất hiện vào giữa các năm 155- 160 đã minh định điều đó.

3 Thánh kinh và huấn quyền Giáo Hội về “trọn đời đồng trinh”

Ngôn Sứ Isaia (7, 10-17) “... Đây đây một trinh nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel ...” và đó cũng là lời tiên báo của Thiên Chúa về “các Kitô hữu”.

Giáo Hội Công Giáo đã chính thức khẳng định chân lý “Đức Mẹ trọn đời đồng trinh” qua giáo huấn của Công Đồng Chung Contantinôp II vào năm 553 và được cô đọng trong câu “Ngôi Lờ đã mặc lấy xác phàm từ cung lòng thánh thiên, vinh hiển và trọn đời đồng trinh (semper virgo) của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và đã được Mẹ đồng trinh sinh ra”; và vào năm 1546, Công Đồng Chung Tridentinô lại khẳng định giáo huấn quan trọng ấy thêm một lần nữa. Theo trình thuật của Phúc Âm theo thánh Matthêu, Thánh Cả Giuse đính hôn với Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng trước khi hai ông bà cùng về ở với nhau thì ông Giuse nhận thấy bà Maria đang mang thai mà không do ông, ông đã nhất định không muốn tố cáo vợ mình trước pháp luật, vì ông biết rõ Maria là một thiếu nữ đoan trang, nét na và đức hạnh vẹn toàn. (x. Mt 1,18-23)

Theo tương truyền, thì Đức Maria đã khấn giữ mình trọn đời đồng trinh ngay khi còn rất trẻ. Các giáo phụ cũng đã dạy như thế về Thánh Giuse, nghĩa là ngay khi còn trẻ Thánh Giuse cũng đã hứa sống đời đồng trinh. Để biện minh cho quan điểm ấy của các giáo phụ, Thánh Tôma Aquinô đã lý luận rằng: “Nếu Thiên Chúa đã muốn trao phó Mẹ đồng trinh của người cho tông đồ Gioan, người môn đệ còn độc thân khiết tịnh của mình, thì làm sao Ngài lại có thể trao phó Mẹ mình cho một vị hôn phu không còn trinh khiết hay sẽ không giữ mình khiết tịnh suốt đời”. Theo luật Do Thái thời bấy giờ, nếu một thiếu nữ không có chồng mà mang thai hay một thiếu phụ ngoại tình, thì sẽ bị khinh bỉ, bị kết án, và bị ném đá. Không những thế, chính danh dự Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, nhất thiết cũng cần đến cuộc kết hôn công khai của Mẹ Ngài và Thánh Giuse, hầu Ngài không bị coi là đứa con ngoại hôn và bị khinh thường.

(Nguyễn Hữu Thy, Sđd, tr 20 – 26).

II. Phần Gọi Ý Suy Niệm

1. “Thánh Giuse là chồng của Đức Maria và là cha của Chúa Giê su theo pháp lý, đúng như Phúc âm” (x. Mt 1,28; Lc 1,35). Dù là “pháp lý”, nhưng Ngài đã chu toàn nhiệm vụ do ý định của Thiên Chúa. Trong bất cứ đẳng bậc nào, chúng ta cũng phải chu toàn và sống đúng nhiệm vụ của mình bằng tình yêu.

2. “Làm sao Thiên Chúa lại trao mẹ cho một vị hôn phu không còn trinh khiết hay sẽ không tiếp tục giữ mình khiết trinh suốt đời!” (Tôma Aquinô). Người tu hành phải tự thanh tẩy mình để trở thành khí cụ mang ơn cứu độ. Người sống trong bậc gia đình phải hỗ trợ nhau để cả hai thực thi ý định của Chúa trong cuộc sống.

3. Mẹ “trọn đời đồng trinh” có bạn thanh sạch là thánh cả Giuse. Hãy học và cầu xin hai Đấng cho chúng ta có được một tâm hồn thánh thiện.

THÁNH GIUSE THỢ **Thứ Bảy 01/05/2021**

“Giuse thuộc tầng lớp thợ thuyền; ngài có kinh nghiệm về sự vất vả và khó nghèo, đối với ngài cũng như với Thánh Gia, trong đó ngài là người đứng đầu biết tinh thức và yêu mến... Nhờ sống tuyệt đối trung thành trong khi chu toàn bổn phận hằng ngày, ngài đã để lại một gương mẫu cho tất cả những ai phải mưu sinh nhờ công việc chân tay và xứng đáng được gọi là công chính, mẫu gương sống động của sự công chính Kitô giáo đang ngự trị trong đời sống xã hội” (Đức Piô XI, cuối thông điệp “Đấng Cứu Chuộc”).

I. Phân Dẫn Ý

1 Chọn nghề thợ mộc

Khi những người trong làng Nagiarét gặp người con trai tên là Jeshouad ở các đường phố, họ nói: “Đây là con của bác thợ mộc” (Mt 13, 55). Sau này, khi cha của Ngài qua đi, người ta nói đơn giản là: “Đây là bác thợ mộc” (Mc 6,3). Dĩ nhiên, Chúa Giêsu là người duy nhất ở Nagiarét, vì người ta xác định bác thợ mộc với mạo từ “le” (tiếng Pháp: le charpentier). Ai cũng biết, nên thường chạy đến với Ngài để xin làm đồ mới hoặc sửa đồ cũ.

“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà” (Ga 13, 16). Chúa Giêsu đã phải nghe trước khi nói, học việc trước khi hành và đến lượt làm ông chủ. Thật vậy, sách Talmud tuyên bố: “Cha mẹ phải nuôi con cái, dạy cho nó một nghề chân tay”;

“Bất cứ ai trốn tránh việc này, người đó đang dạy con mình trở thành kẻ trộm” (Tosefta Kid 1,11). Khi còn bé, Chúa Giêsu phải lần vào xưởng, ngồi trên đồng mạt cưa, chăm chú quan sát cha mình và đặt ra cho Ngài cả đồng câu hỏi:

- Abbi (cách gọi của trẻ em Do Thái), dụng cụ này gọi là gì?
- Đây là cái búa, kia là cái cưa, cái đục, cái thước đo góc, cái dây chày, cái riệu, cái dao cắt... đưa tay đây để cha dạy cho cách dùng những thứ này ra sao.

2 Giuse “con” (Giêsu) hành nghề

“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17). Đã đến lúc học nghề thực sự bắt đầu :

- “Chú ý quan sát cha làm như thế nào”.

Thế là Giuse cầm tay của người con niên thiếu. Phải thực hành nhiều lần, vì công việc phức tạp lắm, có thể gây thương tích đấy. Phải làm cách mềm mại và cố gắng kiên nhẫn. Maria vừa mỉm cười vừa bước đến, tay mang theo bình nước và một giỏ trái cây:

- “cha con chắc khát nước lắm rồi? Trời nóng quá! Hãy ăn nào và xem Chúa tốt lành đã cho chúng ta nước mát làm sao!

- Vâng, đúng đấy mẹ ạ, chính Chúa là Nguồn nước đã làm dịu cơn khát Thiên Chúa hằng sống của chúng ta, một cơn khát triền miên. Khi nào con sẽ nhìn Ngài mặt đối mặt đây?

- Giuse vừa nói vừa lau mồ hôi: “Cám ơn Maria, em xem Giêsu một mình làm cái ghế đẹp không, lần đầu tiên đấy!”

3 Giá trị của lao động

Như vậy, từ đó suy ra rằng: công việc tay chân vô cùng giá trị như là cộng tác với công trình của Thiên Chúa để thế giới chưa hoàn thiện có thể được con người, là con Thiên Chúa hoàn tất. Chúa Giêsu tuyên bố: “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Ngài thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc” (Ga 5, 19, 20). Tất cả thần tính của Chúa Giêsu được tóm lại ở đây. Phải chăng Ngài đã học được chính bài học cộng tác với Giuse trong xưởng mộc?

*(Daniel Foucher, Notre Père, Joseph Le Charpentier
-Giuse, Thợ mộc, Cha chúng ta, Tr. 255 - 260)*

II. Phân Gợi Ý Suy Niệm

1. “Giuse thuộc tầng lớp thợ thuyền, Ngài có kinh nghiệm về sự vất vả và khó nghèo, đối với Ngài cũng như Thánh Gia, trong đó Ngài là người đứng đầu biết tinh thức và yêu mến” (Piô XI). Lao động là điều kiện phải có cho cuộc sống vật chất. Tinh thức và yêu mến là điều kiện phát triển tâm linh.

Đời sống tâm linh của bạn phát triển thế nào? Có Chúa ở với mình thật sự không?

2. “Thế là Giuse cầm tay người con niên thiếu. Phải thực hành nhiều lần, vì công việc phức tạp lắm...” Chúa Giêsu học nghề với Giuse. Rồi chính Ngài cũng bắt đầu “hành nghề”. Những điều ta học hỏi về tu đức, chúng ta đã đưa vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể; hay mới chỉ có trong trí óc mà chưa thể hiện “nơi bàn tay” (sống)?

3. “Công việc tay chân vô cùng giá trị, được coi như sự cộng tác với công trình của Thiên Chúa”. Ý nghĩa hơn: “Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sung sướng nhờ sự làm việc. Không, điều làm cho tôi sung sướng chính là được ở cạnh Thiên Chúa để làm những gì Ngài muốn” (J. Ploussard). Nghĩa tu đức là vậy. Còn thực tế, đa số người lao động chỉ tìm miếng cơm manh áo. Hãy dành cho giới công nhân một lời nguyện và nhớ đến bao người vất vả vì chúng ta.

MỘT NGƯỜI CHA VÂNG PHỤC

Thứ Tư 05/05/2021

Thánh Giuse đã vâng phục thánh ý Chúa một cách chóng vánh, quyết liệt và dứt khoát đến độ vô lý. Ngài chỉ cần một dấu hiệu con con là đọc được thánh ý Chúa và thực hiện ngay lập tức. Đó là lý do mà Ngài được gọi là “người công chính”.

I. Phần Dẫn Ý

1 Nhận Maria và sang Ai Cập

Thánh Giuse vô cùng bối rối trước việc mang thai lạ lùng của Đức Maria. Ngài không muốn “công khai tổ giác bà”, nên đã quyết định “lặng lẽ rời bỏ bà” (Mt 1,19).

Trong giấc mơ đầu tiên, một sứ thần giúp ngài giải quyết tình huống khó xử nghiêm trọng: “Đừng ngại nhận Maria làm vợ, vì đứa trẻ được thụ thai trong lòng bà là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh một con trai, và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội” (Mt 1,20-21). Thánh Giuse đáp lại ngay: “Khi Giuse vừa thức giấc, ông đã làm theo lời sứ thần Chúa truyền” (Mt 1,24). Thái độ vâng phục đã giúp Thánh Giuse vượt qua khó khăn và cứu được Đức Maria.

Trong giấc mơ thứ hai, sứ thần bảo Thánh Giuse: “Hãy trốn dậy, đem Hài nhi và mẹ Ngài trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi ta nói lại; vì Hêrôđê sắp lùng bắt Hài nhi để giết đi” (Mt 2,13). Thánh Giuse đã không ngần ngại vâng lời, bất kể khó khăn gian khổ: “Ngài trốn dậy trong đêm, đưa Hài nhi và mẹ Maria đi Ai Cập, và ở đó cho đến khi Hêrôđê qua đời” (Mt 2,14-15).

2 Từ Ai Cập về Nagiarét và giữ luật cắt bì

Ở Ai Cập, Thánh Giuse kiên nhẫn chờ sứ thần báo tin có thể trở về nhà an toàn. Trong giấc mơ thứ ba, sứ thần cho ngài biết những kẻ tìm giết Hài nhi đã chết và truyền cho ngài trốn dậy, đem Hài nhi và mẹ Ngài trở về đất Israel (x. Mt 2,19-20). Một lần nữa, Thánh Giuse lại mau mắn vâng lời. “Ông trốn dậy, đưa Hài nhi và mẹ trở về đất Israel” (Mt 2,21).

Trên đường trở về, “khi Giuse nghe tin Arkelaô lên làm vua xứ Giuđê thay cho cha mình là Hêrôđê, thì ông sợ không dám về đó. Được cảnh báo trong giấc mơ” – đây là lần thứ tư – “ông lui về miền Galilê. Ở đó, ngài lập cư tại một thành gọi là Nagiarét” (Mt 2,22-23).

Còn thánh sử Luca cho chúng ta biết rằng Thánh Giuse đã trải qua cuộc hành trình dài và vất vả từ Nagiarét đến Bêlem để ghi tên vào sổ bộ nơi nguyên quán của gia đình mình trong cuộc điều tra dân số của Hoàng đế Cêsarê Augustô. Chúa Giêsu đã được sinh ra trong hoàn cảnh đó (x. Lc 2,7) và được ghi vào sổ bộ của Đế quốc Rôma, giống như mọi đứa trẻ khác. Thánh Luca đặc biệt quan tâm kể lại việc cha

mẹ của Chúa Giêsu đã tuân giữ tất cả các quy định của Luật: nghi thức cắt bì cho Chúa Giêsu, nghi thức thanh tẩy cho Đức Maria sau khi sinh con, nghi thức dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa (x. 2,21-24).

3. **Guong vâng phục của Chúa Giêsu qua thánh Giuse**

Trong mọi hoàn cảnh, Thánh Giuse đều nói lời “fiat” của chính mình, cũng như khi Đức Maria được sứ thần truyền tin và như Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu. Trong vai trò là chủ gia đình, Thánh Giuse đã dạy Chúa Giêsu vâng lời cha mẹ (x. Lc 2,51), theo lệnh truyền của Chúa (x. Xh 20,12).

Trong những năm sống ẩn dật ở Nagiarét, Chúa Giêsu đã học ở trường học của Thánh Giuse để làm theo ý của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha là lương thực hằng ngày của Ngài (x. Ga 4,34). Ngay cả khi gặp khó khăn nhất, trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu cũng đã chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha hơn là ý muốn của mình, trở nên “vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá” (Pl 2,8). Vì thế, tác giả Thư gửi người Do Thái kết luận rằng Chúa Giêsu “đã học biết vâng phục qua những gì Ngài phải chịu” (Pl 5,8).

*(Trích Tông Thư Patris Corde,
Bản dịch của HDGM - Việt Nam)*

II. Phân Gợi Ý Suy Niệm

1. Bốn lần được báo mộng (Nhận Maria, sang Ai cập, về Israel, định cư ở Nagiarét), thức dậy, Giuse “lập tức” làm theo lời báo của Chúa qua tiếng thiên sứ. Chúng ta, từ nhỏ đến nay, biết bao lời dạy dỗ chỉ bảo, thế mà “cứ vậy!” Tại sao không biến đổi? Vì không nghe theo! Hãy tự vấn và quyết tâm để tiến thêm trong đường nhân đức mỗi ngày.

2. “Cha mẹ của Chúa Giêsu đã quyết định tất cả các quy định của Luật: cắt bì, thanh tẩy sau khi sanh, dâng con trai đầu

lòng cho Chúa” (x. Lc 2,21-24). Cuộc sống gia đình, xã hội có những giao kèo, qui ước; các cộng đoàn dòng tu cũng vậy. Chúng ta đã tuân thủ để được hạnh phúc, cộng đoàn đầy yêu thương hay chỉ “phá rào” gây nên bao xáo trộn khó khăn cho cuộc sống chung.

3. “Chúa Giêsu đã học ở trường học của Thánh Giuse để làm theo thánh ý Chúa Cha, nhất là ở vườn cây dầu và trên cây thập giá” (x. Pl 2,8. 5,8). Chính trong sự tự hủy (Kénosis) của Chúa Giêsu mà ơn cứu độ được thành hình. Noi gương thánh Giuse chúng ta phải tập hằng ngày để dễ dàng đón nhận ý Chúa dù phải đau khổ.

Chân Thành Cảm Tạ

Số báo đặc biệt BT VAGSC # 35
Quà hiến dâng của một vị Ân Nhân
muốn trả nghĩa cho người thân.

VAGSC chúng ta.cùng cầu nguyện:
Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho
Linh Hồn Đa Minh

VAGSC

Vietnamese American Good Samaritan Charities

PO Box 18209

Anaheim Hills CA 92817

VAGSC BT # 35

“Bác ái mở rộng cửa Thiên Đàng”

Thánh Gioan Chrysostom